

บันทึกการเล่าเรื่อง



เรื่อง การดำเนินการบังคับคดีและการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>นางสาวอรทัย หอมแก้ว</p>	<p>ประเด็นในการประชุม</p> <p>การดำเนินการบังคับคดีและการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตกร ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบด้านดำเนินการคดีปกครอง การบังคับคดีปกครอง จึงเป็นจุดมุ่งหมายให้ (สกอ.) จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับคดีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามที่ สกอ.มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ โดยรัฐมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้นักเรียนทุนกลับมาปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ (สกอ.) มีการจัดสรรทุนการศึกษา โดยได้มอบอำนาจให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้บริหารสัญญารับทุนการศึกษา และให้อำนาจในการเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา ตลอดจนดำเนินคดีและบังคับคดีกับผู้ผิดสัญญา ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาใดละเลยไม่ดูแลติดตามสัญญารับทุนการศึกษา (สกอ.) อาจพิจารณาไม่จัดสรรทุนให้ ทั้งนี้ (สกอ.) ได้มีการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารสัญญารับทุนการศึกษาผ่านระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของกรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันการใช้ระบบ ICT มาปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลเพื่อการจัดระบบงานให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ</p> <p>เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนพพร อุณาภาค และนางสาวประไพพรรณ กังพุง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง บรรยาย เรื่องการบริหารจัดการลูกหนี้กับระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของกรมบัญชีกลางคือมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน ซึ่งถ่ายโอนอำนาจมาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งลูกหนี้ที่กรมบัญชีกลางติดตามการชดใช้เงินได้แก่ ลูกหนี้คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลูกหนี้คดีความรับผิดทางแพ่ง ลูกหนี้จากการผิดสัญญา ลาศึกษาหรือสัญญารับทุน จึงสร้างระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเป็นระบบกลางเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการด้านความรับผิดของลูกหนี้ต่าง ๆ รวมทั้งฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาและคดีปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการฟ้องคดีหรือออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินได้ทันภายในกำหนด อายุความ และเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ให้เกิดความบกพร่อง เพื่อการบริหารจัดการและเร่งรัดติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>- กลวิธีในการติดตามหนี้</p> <p>สิทธิ์พัยและบังคับคดี</p>

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>ประเด็นในการประชุม</p> <p>วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัมพร เหลียงน้อย อัยการอาวุโส สำนักงานการบังคับคดี วิทยากรบรรยาย เรื่อง การบังคับคดีปกครอง โดยได้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสืบทรัพย์สินของลูกหนี้ การตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อบังคับคดี สถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ เช่น ตรวจสอบ ณ สำนักงานที่ดิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนประกันสังคม นอกจากนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรกก่อนดำเนินการฟ้องคดีต้องตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ว่าล้มละลายหรือมีสภาพบุคคลอยู่หรือไม่ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งหากพบทรัพย์สินของลูกหนี้จึงดำเนินการตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อไป</p> <p>เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ และนายอรรถพร ไชยณรงค์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองบรรยาย เรื่อง การบังคับคดีปกครอง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อศาลสั่งบังคับคดีแล้วต้องดำเนินการ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ๑. คำสั่งทางปกครองและการบังคับคดี ๒. คดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง โดยกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ได้แก่ การรับคำฟ้อง การแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปสำนวน การทำคำแถลงการณ์ (ตุลาการ) การนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก การวินิจฉัยและจัดทำคำพิพากษา อ่านผลแห่งคำพิพากษา และคำบังคับคดีปกครอง ซึ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีปกครองที่ต้องดำเนินการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมีการนำบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง ได้แก่ ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี ระยะเวลาในการบังคับคดี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คำบังคับคดี ตามคำพิพากษาศาลปกครองจะต้องระบุอยู่ในคำพิพากษาซึ่งแตกต่างจาก คำบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลยุติธรรมที่คำบังคับคดีไม่อยู่ในคำพิพากษา แต่จะต้องขอให้ศาลออกคำบังคับคดีในภายหลัง ในเรื่องการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา อาจทำได้โดยสอบถามไปยังส่วนราชการต่าง ๆ หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา ภายหลังจากได้มีการสืบทรัพย์สินมาแล้ว</p> <p>เมื่อศาลออกคำบังคับคดีและปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับคดีของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจมีคำสั่งให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับคดีชำระค่าปรับต่อศาลปกครอง ตามจำนวนที่สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยและแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ ตามมาตรา ๗๕/๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>ประเด็นในการประชุม</p> <p>วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเดชา กิตติวิทยานันท์ หนายความอาวุโส สำนักงานหนายความคลายทุกข์ บรรยาย เรื่อง เทคนิค การทวงหนี้และกลวิธีในการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยวิทยากรได้แนะนำ รวมถึงเล่าประสบการณ์ในการสืบทรัพย์สินของลูกหนี้แต่ละประเภท เช่น สืบหา ทรัพย์สินพ่อแม่ของลูกหนี้ตามคำพิพาทษาเพื่อที่จะได้ยึดทรัพย์มรดกที่ได้รับ การสืบหาที่ดินสามารถพิจารณาได้จากที่ดินข้างเคียง หากพบสิ่งปลูกสร้าง ให้ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของที่ดินหรือไม่ การสืบหาหุ้น ให้ตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น</p> <p>และในช่วงสุดท้ายของการบรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ สอบถามถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสืบทรัพย์สินของ ลูกหนี้ตามคำพิพาทษา และมีการแนะนำวิธีการสืบทรัพย์อย่างมี ประสิทธิภาพ มีการตอบปัญหาข้อซักถามระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมและวิทยากร ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	